

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN**

Số: ~~747~~747/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình đối với Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra số 189/BC-HĐND ngày 30/11/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với dự thảo Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) báo cáo tiếp thu, giải trình như sau:

1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm hiệu quả chưa cao

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn; một số cơ quan, đơn vị coi công tác tuyên truyền là của ngành Công an; một số cuộc tuyên truyền chưa phù hợp về phương pháp, hình thức và nội dung...; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên, chặt chẽ.

2. Trong năm có 02 vụ án Viện kiểm sát nhân dân trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung (trong đó có 01 vụ trả lần 2)

- Quá trình điều tra Vụ án “Phạm Tiệp vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 21/4/2020 tại Km152+900 QL3 thuộc tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Bắc Kạn điều tra, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Bắc Kạn trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 lần do xét thấy kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản thành phố Bắc Kạn không được khách quan, vi phạm quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 245 Bộ luật Tố tụng hình sự. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn đã đề nghị Hội đồng định giá tài sản tỉnh Bắc Kạn định giá lại tài sản trong vụ án. Sau khi nhận được Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Kạn đã kết luận điều tra chuyển VKSND thành phố Bắc Kạn truy tố bị can Phạm Tiệp về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vụ án hiện đã xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

- Quá trình điều tra Vụ án “đánh bạc” xảy ra ngày 21/5/2020 tại thôn Khuổi Nhàng, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn do Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới thụ lý, VKSND huyện Chợ Mới đã 02 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cụ thể:

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới chuyển hồ sơ đến VKSND huyện Chợ Mới đề nghị truy tố. Qua nghiên cứu hồ sơ, VKSND huyện Chợ Mới nhận thấy trong vụ án trên còn có đối tượng khác ngoài các bị can đã khởi tố có hành vi đủ yếu tố cấu thành tội "đánh bạc" nhưng Cơ quan CSĐT không khởi tố bị can mà ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (lần 1) cho Cơ quan CSĐT. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra bổ sung lần 1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới lại nhận định: Không có căn cứ để xử lý hình sự đối với những đối tượng mà VKSND huyện Chợ Mới đã yêu cầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND huyện Chợ Mới, VKSND huyện Chợ Mới tiếp tục ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Cơ quan CSĐT (lần 2). Tại giai đoạn điều tra bổ sung lần 2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới đã tiến hành Hủy bỏ biện pháp xử lý hành chính và ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Phúc Lợi và Hoàng Hữu Quý, vụ án hiện đã xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

3. Một số loại tội phạm vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp như: Tội phạm về ma túy, tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về kinh tế và môi trường; đáng chú ý là tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật sử dụng công nghệ cao, xâm hại trẻ em

- Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.423 người (số liệu tháng 11/2021), thành phần người nghiện có cả cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có những suy nghĩ lệch lạc (nhất là trong giới trẻ). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động khám phá các vụ án về ma túy, nhất là các vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn đi qua địa bàn tỉnh; đối tượng trong các vụ án này đã hình thành các đường dây (trong đó có công dân tỉnh Bắc Kạn tham gia) vận chuyển ma túy từ các tỉnh, thành phố khác đi qua Bắc Kạn để đến địa phương khác tiêu thụ. Do lợi nhuận thu được từ buôn bán trái phép ma túy là rất lớn, hơn nữa nhu cầu sử dụng ma túy của những người nghiện ngày càng tăng (do số người nghiện tăng) làm cho tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp; xuất hiện nhiều chất gây nghiện, gây ảo giác, nhưng chưa có trong danh mục của Chính phủ quy định nên gây ra nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh và xử lý.

- Trong năm 2021, lực lượng Công an đã chủ động điều tra, khám phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm ẩn (trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm về ma túy). Tuy nhiên, vẫn có một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, như:

+ Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ chưa được phát hiện: Chủ thể của tội phạm này có trình độ và am hiểu kiến thức chuyên ngành nên phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội rất tinh vi, gây khó khăn trong công tác phát hiện,

điều tra. Tội phạm kinh tế thường là tội phạm ẩn; khi vụ án bị phát hiện thì đối tượng đã có thời gian dài để thực hiện việc che giấu, tiêu hủy chứng cứ gây khó khăn cho công tác điều tra. Người dân và cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chưa mạnh dạn tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế cho cơ quan chức năng.

+ Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, viễn thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, phòng ngừa. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông vẫn diễn ra với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; đặc biệt chúng lợi dụng sự hoang mang, thiếu hiểu biết trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19 và tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để phạm tội. Các vụ lừa đảo qua mạng gây ra thiệt hại lớn về kinh tế của nạn nhân, làm phức tạp thêm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và rất khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý của lực lượng chức năng.

+ Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực mạng viễn thông, ngân hàng... còn có những lỗ hổng, các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội (Ví dụ: các máy chủ của một số mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam đặt tại nước ngoài gây khó khăn cho công tác quản lý, có thể mua được tài khoản ngân hàng rao bán trên mạng xã hội, chưa có cơ chế phong tỏa tài khoản khẩn cấp để tránh việc đối tượng tội phạm tẩu tán tài sản...).

+ Tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng do hiện nay thời đại công nghệ thông tin phát triển, trẻ em được tiếp cận với internet từ sớm, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin, trong đó có cả thông tin xấu, độc, đồi trụy. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh mãi làm ăn, thiếu sự giám sát đối với trẻ em nên không kịp thời giáo dục các em về kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em. Một số trẻ em lớn nhanh trước tuổi, có tâm lý ăn chơi, đua đòi nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Do trẻ em tại địa bàn vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về nhận thức, cách phòng tránh hành vi xâm hại, nên nhiều đối tượng đã lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo giải trình và tiếp ý kiến đề nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo thẩm tra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, Hoàng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đăng Bình